

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๔๔๖/๔๗-๕๕  
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘ ๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘  
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม.	๑. จากการนำเสนอข่าวในการประชุม สปก.พม. ครั้งที่ ๔๔๖/๔๗-๕๕ วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๙ อาทิ - กรณี บ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดการทรุดตัวพังลงใต้มแม่น้ำ ที่ จ.นนทบุรี ขอให้หน่วยงาน พม.ในพื้นที่ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ - กรณี ชายชราและหลานพิการเดินตามหากระเป๋าสตางค์เงินหล่นหาย ที่ จ.บุรีรัมย์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นกรณีศึกษาในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป - ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง - ผู้ประสบปัญหาสังคมกรณีอื่นๆ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามบทบาทภารกิจ	สป./พท./กคช. มส./พท./สป. พล./สป. ทุกหน่วยงาน
	๒. จากการลงพื้นที่ที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนตรเพชร ๒ เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๙ ขอขอบคุณกระทรวงฯ ที่ให้การส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงขั้นตอนการจัดงานและลำดับพิธีการ เพื่อให้มีความเหมาะสม และเกิดความลื่นไหล	ดย/ทุกหน่วยงาน
	๓. จากการประชุม กกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (คณะที่ ๕) เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๙ มีข้อสั่งการของ ร.นรม. (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เกี่ยวกับ พม.อาทิ - การคำนึงถึง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูล/ผลคดีการจับกุมให้แก่ สอท.ให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด - การจัดระเบียบพื้นที่ภูทับเบิก ขอให้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้บทบาท/ภารกิจของ พม. - การแก้ไขปัญหามลพิษชุมชนป้อมมหากาฬ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำบทเรียนจากการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดงและการจัดระเบียบพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวมาเป็นประเด็นศึกษาในการดำเนินงานฯ โดยให้ยึดหลักการทำงาน ๓ ประเด็น คือ ๑) ดำเนินการตามหลักกฎหมาย ๒) ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติ ๓) ดำเนินการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม	สป. พล. กคช./พอช.
	๔. การขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป อาทิ - โครงการประชารัฐด้านสังคม - ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.นครพนม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนในด้านต่างๆ อาทิ การจัดตั้ง กกก. บริหารศูนย์/การจัดหาครุภัณฑ์/เจ้าหน้าที่/แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ รว.พม. จะขอส่งพื้นที่ตรวจเยี่ยม/ติดตามการดำเนินงานในโอกาสต่อไป - จากการที่ นรม. ขอติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้านสังคม (ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๕) และแผนปฏิบัติการของ ปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำข้อมูลและนำเรียน รว.พม.ต่อไป - การวางแผนการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) อย่างเป็นระบบ - การรายงานข้อมูลเบื้องต้น/สาระสำคัญต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ ควรให้ความสำคัญและต้องดำเนินการโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป - การจัดทำระบบข้อมูล/สถิติ/สถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและขับเคลื่อนงานของกระทรวงฯ	พอช./กคช./สป. มส. สป./ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทบ.วิซ.ทท.ทค.ทส.ทส.ท. (นายจันทน์ ชีเจริญ)/ ทุกหน่วยงาน

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๓๐๖/ว ๕๖๖๖ กว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดี  
เพื่อโปรดทราบและ

ทราบ

พิจารณาสั่งการ

ดิเรกฤทธิ์ นุ่มนวล  
(นางจันทน์ ชีเจริญ)  
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  
๖ ต.ค. ๒๕๕๙

รศ.ดร.สุรพงษ์  
(นางสาวแรมรุ่ง สุพรรณเสนีย์)  
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  
๖ ต.ค. ๒๕๕๙

อ.อ.กยพ.

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙